



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวัน ที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ประมวลสถานการณ์

### ตำรวจแหะเลียง 6 เส้นทางจราจร 15 มี.ค. 53

ตำรวจนครบาลและเลียง 6 เส้นทางวันพรุ่งนี้ (15 มี.ค. 53) ได้แก่ ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าเป็นต้นไป ถนนมหาไชย จากแยกสำราญราษฎร์ ถึงแยกผ่านฟ้า ถนนนครสวรรค์ จากแยกจักรพรรดิพงษ์ถึงแยกผ่านฟ้า ถนนหลานหลวง จากแยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า ถนนอุทองในปิดตลอดเส้นทาง ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกพาณิชยถึงสวนมิสกวัน บริเวณนี้ใช้เป็นี่จอดรถ ทั้งรถแท็กซี่ และรถกระบะ จึงต้องหลีกเลี่ยง ถนนอุทองใน ราชดำเนินนอก ราชดำเนินกลาง ถนนเส้นต่าง ๆ ที่ตัดผ่านถนนศรีอยุธยา ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่ทำเนียบรัฐบาล ถึงแยกวังแดง และหลีกเลี่ยงการใช้สะพานพระราม 8 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสะพานซังฮี้

#### สถาบันศึกษาประกาศงดทำการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ งดการเรียนการสอนและการสอบ งดติดต่อราชการ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 ในกรณีที่คุณใดมีการสอบที่ทำพระจันทร์ ในระหว่างวันดังกล่าว ขอให้นักศึกษาติดต่อขณะที่รับผิดชอบโดยตรง ในเรื่องการทำหนดวันสอบใหม่


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจะหยุดทำการเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2553 รวมทั้ง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และสาธิต มศว ปทุมวัน และ มศว องครักษ์ ส่วนนิสิตบางสาขา ที่ยังสอบไม่เสร็จ และมีการนัดหมายกับอาจารย์ ในรายวิชาต่าง ๆ ในช่วงเวลานี้ ส่วนศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่องครักษ์ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นเด็กเล็ก 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) ในวันที่ 16 มีนาคม ทางโรงเรียนจะขอประเมินสถานการณ์ในวันที่ 15 มีนาคม อีก 1 วัน หากมีอะไรเปลี่ยนแปลง จะประกาศทางเว็บไซต์ <http://prathom.swu.ac.th>

รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคงปฏิเสธตอบคำถามเกี่ยวกับการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ คอ.รส. พร้อม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ดูแลวางมาตรการรักษาความปลอดภัย และเยี่ยมกำลังพลทหารที่มาประจำการ หรือ ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โดยปฏิเสธที่จะตอบว่า รัฐบาลเตรียมประกาศ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง มีความรุนแรงและบานปลาย โดยยืนยันว่า ตนจะตัดสินใจด้วยเหตุผลตามสถานการณ์ และจะแจ้งให้กับประชาชนรับทราบ

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรณัฏฐ์ ขวัญคง Rewriter : พรภัสสร ปิ่นสกุล  
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

 วันที่ข่าว : 14 มีนาคม 2553